
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 25๖๑ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๑ เวลา ๑๐.๐0 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

********************************************** 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 ๑ นายวิเชียร  ไกรวิลาศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

๒. นายสาคร   ทัศมาลา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. นายประหยัด  บัวไสว  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
๔. นายอุทัย  เครือหอม ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
๕. นายบุญช ู  บัวไสว  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
๖. นายสายชล  กลิ่นอุบล ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
๗. นายอภิสันต์  บัวไสว  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวงศกร  บัวไสว   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
๒. นายบุญย้อน  นิลน  าเพชร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
๓. นายประทีป  เณรตาก้อง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
๔. นางสาวรัตนา คล้ายจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๕. นางสาวอรุณรัตน์ อรุณสวัสดิ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  
รายช่ือผู้ลาประชุม 
 ๑.  นายแมน  พันธุ์หริ่ง   ส.อบต.หมู่ที่ ๔   

๑. นายปรีชา  รักยิ่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
 
 
รายช่ือผู้ขาดประชุม 
 - ไม่มี - 
 

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

  เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นมะพร้าว ผู้มาประชุมที่ลงลายชื่อไว้มีสมาชิกทั้งหมด ๗ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน
และมีผู้ร่วมประชุม ๗ คน ผูไ้ม่มาร่วมประชุม ๑ คน และมีผุ้ร่วมประชุม ๗ คน จึงเรยีนเชิญประธานสภาฯ ขึ้นท า
หน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ   กราบเรียนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี เป็นการประชุมสภา     
ประธานสภาฯ   อบต. ต้นมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 25๖๑ วนัพฤหัสบดี ที่ ๒  
    สิงหาคม  25๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต. ต้นมะพร้าว บัดนี 
    ถึงเวลาประชุมแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
    ด้วยการ ประชุมสภาฯ ในเรื่อง กระทู้ถาม 

นายประทีป  เณรตาก้อง   ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั งขึ นเพื่อสอบถาม 
เลขานุการสภาฯ   ผู้บริหาร ท้องถิ่นเก่ียวกับข้อเท็จจริง หรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ 
    ผู้บริหาร ท้องถิ่น  
     ข้อ ๙๒. การตั งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อ 
    ประธานสภาท้องถิ่น โดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของ 
    ผู้บริหารท้องถิ่น 
     ข้อ ๙๔. กระทู้ถามด่วนให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
    ท้องถิ่น โดยมีหัวข้อเรื่องที่จะตั งกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรีบจัดส่งกระทู้
    ถามนั นไปยังผู้บริหารเพื่อเตรียมตอบและให้แจ้งด้วยว่าได้ก าหนดจะให้ผู้ตั งกระทู้
    ถาม ถามกระทู้เรื่องนั นในการประชุมใด การก าหนดเวลาดังกล่าวนั น ให้ประธาน 
    สภาท้องถิ่นค านึงถึงความส าคัญของเหตุการณ์และความสนใจของประชาชน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่
๒ ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 25๖๑) 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ขอให้สมาชิทุกท่านได้ตรวจสอบ ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ครั งก่อน  
ประธานสภาฯ   ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 25๖๑ ว่ามีข้อความ
    แก้ไขหรือไม่ ถ้าหากไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจ าปี พ.ศ. 
    ๒๕๖๑  

  
          /ระเบียบวาระที่  ๓ 



- ๒ – 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

    ๓.๑ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ 

นายประทีป  เณรตาก้อง  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ แผนงานการศึกษา ในหมวด  
เลขานุการสภาฯ   ครภุัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจัดซื อโทรทัศน์แอลอีดี  
    ขนาด ๓๒ นิ ว งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท เมื่อตรวจสอบการตั งจ่าย จ าแนก 
    ตามระเบียบวิธีงบประมาณก าหนดให้โทรทัศน์ ตั งจ่ายในประเภทครุภัณฑ์ 
    ไฟฟ้าและวิทย ุจึงจ าเป็นต้องโอนลดงบประมาณจาก แผนงานการศึกษา หมวด 
    ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจัดซื อโทรทัศน์ แอล อี ดี  
    ขนาด ๓๒ นิ ว งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน 
    ครุภัณฑ์) น ามาตั งจ่ายรายการใหม่ ดังนี  

    “ แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
    เพื่อซ้ือโทรทัศน์ แอลอีดี (LED. TV.) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐  
    x ๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตาม
    บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ” 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณ  
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑  

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติโอนงบประมณรายจ่ายตามท่ีเสนอด้วยมติเอกฉันท์ 

    ๓.๒ พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ชี แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประธานสภาฯ    (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๒ 

นางสาวรัตนา  คล้ายจันทร์ ตามที่ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ – หมู่ที่ ๔ และประชาคมต าบล เพ่ือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๒ พ.ศ.
    ๒๕๖๑ ดังนี  

    ๑.) โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
    ๒.) โครงการขุดลอกขยะและวัชพืชร่องระบายน  าแนวถนนเพชรเกษมฝั่งตะวันตก
                         สุดเขตต าบลต้นมะพร้าว 
     
          /๓. เงินอุดหนุน....... 

 



- ๓ – 

    ๓.) เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๔.) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
        (ศพด.) 
    ๕.)  ภูมิคุ้มกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 
    ๖.)  โครงการประเพณีลอยกระทง 
    ๗.)  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
     - แข่งขันฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด 
     - แข่งขันกีฬาพื นบ้านต้านยาเสพติด 
    ๘.) โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
      ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
    ๙.) โครงการส ารวจสัตว์ และขึ นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน 
      ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า 
               ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
    ๑๐.) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรของ อบต. 
    ๑๑.) โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
    ๑๒.) โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
    ๑๓.) โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
    ๑๔.) โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 
    ๑๕.) โครงการถนนปลอดภัย 
    ๑๖.) โครงการด้วยน  าใจจิตอาสาพัฒนาวัด 
    ๑๗.) โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  
     - การจัดงานคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
    พลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ) 
     - การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พระบรมมหา
    ราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 
     - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร
    เทพยางกูร 
     - การจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
    ภูมิพลอดุลยเดช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
     - วันธงชาติไทย ๒๕ กันยายน ของทุกปี 
    ๑๘.)  การปรับปรุงห้องท างานผู้บริหาร 
    ๑๙.) โครงการเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
    งานสาธารณสุข 
     - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
      
          /- โครงการสืบสาน..... 

 
 



- ๔ - 

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
       สยามบรมราชกุมารี 
     - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ 
       รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
     - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก และสมเด็จพระเทพ 
       รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
     - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จ 
       พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
     - การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
       บรมราชกุมารี 
     - การควบคุมโรคมาลาเรีย 
     - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ 
       รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
       วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
     - โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์
       เธอพระองค์เจ้าโสมสวรี พระราชาทินัดดามาตุ 
     - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO  be number one  
       (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
       สิริกัญญา ศิริโสภาพรรณวดี) หรือโรงการตามพระราชด าริด้าน 
       สาธารณสุขอ่ืน ๆ 
    ๒๐.) โครงการท าบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา 
    ๒๑.) โครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ๒๒.) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก และภูมิปัญญา 
          ท้องถิ่น 
    ๒๓.) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ให้กับเด็กและเยาวชนใน 
          ต าบลต้นมะพร้าว 
    ๒๔.) ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและโฟม 
    ๒๕.) โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น  า 
    ๒๖.) โครง การวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
    ๒๗.) โครงการจัดตั งชมรมกีฬาเพ่ือเด็กและเยาวชนต าบลต้นมะพร้าว 
    รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 

 

           /นายวิเชียร...... 

 



- ๕ - 
นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ขอให้สมาชิกสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-  
ประธานสภาฯ   ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผู้ใดจะอภิปราย หรือ 
    ซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย 
    พิจารณา ๓ วาระรวด 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบพิจารณา ๓ วาระรวด 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ   ขอเชิญนายกฯ กล่าวชี แจงวาระที่ ๑ รับหลักการ 
ประธานสภาฯ  

นายวงศกร  บัวไสว  ชี แจงหลักการ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม   
นายก อบต.ต้นมะพร้าว  เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ มาพร้อมในเอกสารแล้วขอให้ที่ประชุม 
    พิจารณารายละเอียดด้วย 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับหลักการการร่างแผน 
ประธานสภาฯ   พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๒ พ.ศ. 
    ๒๕๖๑ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบรับหลักการโดยเอกฉันท์ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  เมื่อที่ประชุมรับหลักการแล้วจึงขอน าสู่การพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้สมาชิกทุก 
ประธานสภาฯ   ท่านเป็นกรรมการเต็มสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติ แก้ไข เพ่ิมเติม หรือ
    ตัดทอนหรือไม ่

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกขอแปรญัตติ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ จะน าสู่วาระท่ี ๓ เพ่ือลงมติ 
ประธานสภาฯ    

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ขอมติเห็นชอบเพื่อตราเป็นแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิมเติม   
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม ่ ท่านเป็นกรรมการเต็มสภาฯ มีสมาชิก
    ท่านใดจะขอแปรญัตติ แก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบโดยเสียงเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง อ่ืนๆ  

นายประหยัด  บัวไสว  ขอเสนอให้ซ่อมแซมถนนสายนาโพธิ์นอกฝั่งฟลายนาว เนื่องจากช ารุด 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 

นายวงศกร  บัวไสว  จะให้ช่างส ารวจเพื่อด าเนินการ 
นายก อบต.ต้นมะพร้าว  
           /นายอภิสันต์...... 



- ๖ – 

นายอภิสันต์  บัวไสว  ขอเสนอให้แก้ไขปัญหา ถนนสายลาดยางบริเวณนาตาเสริฐ มีคนน าขยะไปทิ ง  
ส.อบต.หมู่ที่ ๓   จ านวนมาก 

นายสายชล  กลิ่นอุบล  ขอให้ปักป้ายเตือน  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒    

นายประหยัด  บัวไสว  ขอเสนอให้ด าเนินการเก็บขยะภายในต าบล 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 

นายวงศกร  บัวไสว  การด าเนินการจัดเก็บขยะเน้นการคัดแยกขยะ ซึ่งการจัดซื อรถขยะ ต้องจ้าง 
นายก อบต.ต้นมะพร้าว  พนักงานขับรถ พนักงานจัดเก็บขยะ หาสถานทีท่ิ งขยะ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 
    จ านวนมาก  

นายอภิสันต์  บัวไสว  ขอเสนอให้ซ่อมแซมท่อทิ งน  าแตก สายหนองไก่ด า หมู่ที่ ๒  
ส.อบต.หมู่ที่ ๓    

นายวงศกร  บัวไสว  จะให้ช่างส ารวจเพื่อด าเนินการว่อมแซม 
นายก อบต.ต้นมะพร้าว  

นายวงศกร  บัวไสว  ขอแจ้งความคืบหน้าโครงการตามข้อบัญญัติ 
นายก อบต.ต้นมะพร้าว  ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใต้สะพานต่างระดับทางขึ นสะพาน – 
       แยกซอยเนสเล่ย์หมู่ที่ ๒ 
    ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองส่งน  า แยกจากคลอง ๒๒ ซ้าย 
    ๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเสริมผิวถนนเดิมสายหนองไก่ด า 
    ทั ง ๓ โครงการประสานหาวิศวกรเซ็นรับรองแบบแล้ว ขอท าสัญญา ส่วนโครงการ
    ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน  าสายบ้านนายเสี่ยน หมู่ที่ ๑ อยู่ระหว่าง 
    แก้ไขรายละเอียดประมาณการราคา เนื่องจากผู้รับเหมาไม่สามารถท าได้ เพราะ
    ประมาณราคาเหล็กขาด ขณะนี อยู่ในขั นตอนการประมาณราคา และโอนงบประ
    มาณเพ่ิมเติม 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  มีสมาชิกท่านอ่ืนมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ   

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

     (นายประทีป  เณรตาก้อง) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว  
                                                 ผู้จดรายงานการประชุม 

 



- ๗ – 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 
         ( นายสาคร  ทัศมาลา) 
 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการ 
           ( นายอภิสันต์  บัวไสว) 
 
(ลงชื่อ)                       กรรมการ 
           ( นายแมน  พันธุ์หริ่ง) 
 
 
   

      ลงชื่อ  

                   ( นายวิเชียร  ไกรวลิาศ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
 
  
 
 

 
 

      
 
   

 
   

 
       
 
   
   
   



  
 


